

**BÀI PHÁT BIỂU CỦA CHỦ TỊCH MTTQ HUYỆN**  
(Tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2021, HĐND huyện khóa XII,  
nhiệm kỳ 2021– 2026)

- Kính thưa:**
- Chủ tọa kỳ họp;
  - Các đồng chí lãnh đạo huyện;
  - Đại biểu HĐND huyện;
  - Các vị đại biểu cùng toàn thể cử tri huyện nhà.

Lời đầu tiên, thay mặt Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Côn Đảo xin gửi đến các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu HĐND và đại biểu khách mời cùng toàn thể cử tri huyện nhà lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc kỳ họp thường lệ cuối năm 2021, HĐND huyện khóa XII thành công tốt đẹp.

Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu!

Năm 2021, tình hình Kinh tế - Xã hội của đất nước tiếp tục chịu tác động bởi đại dịch Covid-19; Kinh tế - xã hội của huyện nhà cũng gặp vô vàn khó khăn, đặc biệt là ngành Du lịch và Dịch vụ. Tuy nhiên, với sự quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ từ Trung ương, Tỉnh, các Bộ ngành; Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Côn Đảo đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực tiếp tục vượt qua mọi khó khăn và đạt được một kết quả khả quan trên các lĩnh vực; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống của các tầng lớp nhân dân được giữ vững ổn định; khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong huyện ngày càng được củng cố, tăng cường; nhân dân tin tưởng vào đường lối của Đảng và Nhà nước.

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đồng tình với báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo vừa trình bày. Đồng thời, xin phát biểu một số ý kiến làm rõ hơn vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc trong việc phối hợp với HĐND, UBND huyện và các cơ quan, đơn vị nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng, củng cố chính quyền nhân dân.

- Trong năm 2021, Ủy ban MTTQVN huyện lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bám sát Nghị quyết của Đảng bộ huyện; chương trình thống nhất hành động của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh; Kế hoạch về phát triển KT-XH của UBND huyện, các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước để thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tổ chức thành công 3 hội Nghị hiệp thương đúng thời gian, tiến độ theo luật định. Tổ chức 21 hội nghị phục vụ cho các công tác bầu cử với 2.180 lượt cử tri tham dự. Tổ chức 45 Hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026.

- Cùng Ủy ban nhân dân huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan dự họp 09 cuộc đối thoại với công dân; Tham gia 06 đoàn kiểm tra thực địa, lấy ý kiến của Ủy ban MTTQ các hộ dân sống lâu năm về nguồn gốc thời điểm sử dụng đất. Phối hợp với các Đoàn thể tổ chức vận động 8 hộ gia đình chấp hành các quyết

định của UBND huyện về vi phạm trên các lĩnh vực đất đai; xây dựng trái phép. Tham gia các Hội đồng bồi thường và hỗ trợ tái định cư, nghe các đơn vị tư vấn báo cáo và đóng góp ý đối với một số dự thảo Đề án, Chương trình, Dự án các công trình trên địa bàn huyện huyện Côn Đảo

- Trong năm, tổ chức 4 cuộc giám sát và phản biện xã hội: kiểm tra, giám sát, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; Giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và công tác tiêm vắc-xin phòng Covid-19 trên địa bàn huyện Côn Đảo; Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về Môi trường và công tác thu gom xử lý rác thải trên địa bàn huyện Côn Đảo. Tổ chức hội nghị phản biện lấy ý kiến đóng góp đóng góp vào Dự thảo kế hoạch “Nâng cao chất lượng cuộc sống người dân trên địa bàn huyện Côn Đảo giai đoạn 2021 – 2025”.

- Ban Thanh tra nhân dân; Ban giám sát đầu tư cộng đồng: Hoạt động có hiệu quả, tập trung thực hiện tốt các hoạt động giám sát việc kiến nghị và giải quyết khiếu nại của cử tri phản ánh của các cơ quan chức năng huyện; tham gia giám sát các công trình dân sinh tại địa bàn.

- Trong năm đã tiếp 15 lượt công dân; chuyển 6 đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo luật định. Có 09 tổ hòa giải với 45 hòa giải viên đã tổ chức hòa giải, giải quyết các mâu thuẫn nội bộ, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp.

- Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tăng cường lồng ghép thực hiện các nội dung cuộc vận động với phong trào thi đua yêu nước, các chương trình mục tiêu quốc gia, thực hiện mô hình an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, bảo vệ môi trường; vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện phong trào đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, thực hiện các hoạt động nhân đạo từ thiện. Vận động nhân dân tích cực hưởng ứng ra quân thực hiện phong trào “Ngày thứ bảy xanh – sạch – đẹp” năm 2021; Triển khai thực hiện Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; các chương trình về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” và chuyên đề năm 2021 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên với Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” giai đoạn 2021-2023. Tiếp tục triển khai thực hiện mô hình “Khu dân cư an toàn về an ninh trật tự, không có tội phạm và tệ nạn xã hội”; Thực hiện tốt chương trình phối hợp giữa Lực lượng vũ trang huyện với Ban Dân vận Huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và hội quần chúng huyện năm 2021; Thăm, tặng quà các đơn vị LLVT nhân ngày truyền thống các lực lượng vũ trang nhân ngày truyền thống và lễ, tết với tổng số tiền 87.000.000đ.

- Trong năm 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid-19; Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác vận động,

hỗ trợ, triển khai chính sách an sinh xã hội trên địa bàn: Phát huy hiệu quả nguồn Quỹ “Vì người nghèo”. Trong năm, đã hỗ trợ sửa chữa 03 căn nhà “Mái ấm tình thương”; Hỗ trợ khó khăn đột xuất; Hỗ trợ người cao tuổi; Hỗ trợ cho đối tượng gặp khó khăn do Covid-19 với tổng số tiền 219.600.000đ. Kết quả xây dựng các mô hình giảm nghèo bền vững: Đã vận động các nhà hảo tâm trao tặng quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn; Trao tặng học bổng học sinh với tổng số tiền: 151.500.000đ.

- Kết quả đợt vận động “Toàn dân đoàn kết, ra sức ủng hộ mua vắc-xin và phòng, chống dịch Covid-19”: Tổng số tiền vận động là: 527.035.000đ; Đợt vận động phòng chống dịch đợt 3 với tổng số tiền: 231.743.965đ (đã chuyển về Ban Cứu trợ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

Kết quả đợt phát động “Toàn dân đoàn kết, quyên góp ủng hộ lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm hỗ trợ Nhân dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19”: Gồm tiền và hàng hóa: 520.405.000 đồng và 33,5 tấn gạo; 500 chai dầu ăn và nước mắm; 30 thùng mì tôm; 150 kính chắn chống giọt bắn. Phối hợp các cơ quan, đơn vị tổ chức 3 đợt chương trình “Chuyến xe nghĩa tình” để trao 2.415 suất quà tại 9 khu dân cư và các ngư dân tổng số tiền: 269.452.000 đồng và hàng hóa nhu yếu phẩm. Tổ chức cho Đoàn lãnh đạo Huyện thăm, tặng quà các chốt kiểm soát và các đơn vị làm nhiệm vụ tuyến đầu phòng chống dịch với tổng số tiền 49.000.000đ.

\* Tổ chức tiếp nhận và hỗ trợ cho 3.231 lượt hộ dân ở 9 khu dân cư 02 đợt nhân dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, trong đó có 110 lượt hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, 217 người lao động tại các doanh nghiệp chưa hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 68-NQ/CP, 05 người lao động là người nước ngoài với tổng số tiền: 2.000.000.000đ (hai tỷ đồng) từ nguồn hỗ trợ của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

\* Tiếp nhận 7.500 kg gạo do Bộ Nội vụ và trao tặng 7.500 kg gạo cho 500 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19. Trao tặng 200 phần quà trị giá 60.000.000 đồng và 7,5 tấn gạo đến Ủy Ban MTTQ Việt Nam huyện Long Điền.

\* Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện đã gửi 220 “Thư ngỏ đến các chủ cho thuê nhà /phòng trọ trên địa bàn huyện cùng chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện; các chủ nhà/phòng trọ đã giảm, miễn tiền cho thuê với tổng số tiền khoảng 892.000.000 đồng/533 phòng.

Với truyền thống yêu nước nồng nàn, tinh thần nhân ái, đoàn kết, trách nhiệm, trong lúc khó khăn bởi đại dịch Covid-19, nhiều nghĩa cử cao đẹp đã lan tỏa trong cộng đồng. Nhân diễn đàn hôm nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, đơn vị tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 xin trân trọng cảm ơn các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã đồng lòng, chung tay góp sức đóng góp cho công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn huyện.

Kính thưa quý vị đại biểu và toàn thể cử tri huyện nhà!

Cử tri và Nhân dân huyện nhà ghi nhận, tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, chủ động, linh hoạt trong phòng, chống dịch bệnh, vừa thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng an ninh của địa phương. Trong thời gian tới, MTTQ và các tổ chức thành viên tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền; tăng cường đi cơ sở, thường xuyên nắm bắt dư

luận xã hội, tâm tư tình cảm của nhân dân, nhất là những vấn đề chính trị - xã hội nhạy cảm, kịp thời định hướng dư luận, không để kẻ xấu lợi dụng xuyên tạc, kích động, lôi kéo; kiên quyết bảo vệ quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước. Làm tốt công tác giám sát và phản biện xã hội; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động xây dựng “Quỹ vĩ người nghèo”; mô hình “Khu dân cư an toàn về an ninh trật tự không có tội phạm và tệ nạn xã hội”.

Tại kỳ họp lần này, đại diện cử tri huyện nhà tôi cũng xin phát biểu một số ý kiến như sau:

1. Đề nghị UBND huyện tập trung chỉ đạo các phòng ban chuyên môn xây dựng, triển khai các phương án, giải pháp phù hợp để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; đặc biệt là lĩnh vực du lịch và dịch vụ trong tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, nguy hiểm hơn; đồng thời gắn với các giải pháp phòng chống dịch hiệu quả từng bước thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 tạo tâm lý an toàn, tin tưởng cho người dân, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế xã hội bền vững.

2. Đề nghị UBND huyện tiếp tục quan tâm chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng, tài nguyên và môi trường: giải quyết dứt điểm hồ sơ tồn đọng về đất đai; tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp lấn chiếm đất công, xây dựng nhà trái phép.

3. Đề nghị UBND huyện tiếp tục đôn đốc sớm triển khai đầu tư xây dựng dự án nhà máy nước sinh hoạt, nhà máy xử lý rác nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và du lịch của địa phương.

Cuối cùng, thay mặt Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chúc các đồng chí lãnh đạo, quý đại biểu và cùng toàn thể cử tri huyện nhà nhiều sức khỏe, hạnh phúc. Chúc kỳ họp thành công tốt đẹp. Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- TTr. Huyện ủy;
- TTr. HĐND huyện;
- TTr. UBND huyện;
- Các đoàn thể huyện;
- Lưu.

TM. ỦY BAN MTTQVN HUYỆN  
**CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Thị Thanh Liên*